



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

คิดสักนิด...สะกิดใจ



“ความสุขที่มีเข็มทิศ...พระเยซู”

มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร
แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป... (ลก 9:25)

ความสุขอยู่ไม่ไกล...เมื่อพูดถึงความสุข ทุกคนต่างแสวงหา เพราะทราบว่าความสุขเป็นพลัง เป็นความหวังสำหรับชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปในหนทางอันยาวไกล สำหรับเราพี่น้องคริสตชน เราเรียกหนทางนี้ว่า การแสวงบุญในโลกนี้เพื่อไปสู่บ้านแท่นนิรันดรในบ้านของพระบิดา เมืองสวรรค์นั่นเอง

เมื่อพูดถึงความสุข แต่ละคนแต่ละกลุ่มความคิดเห็น ก็อาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องความสุขที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากใครมีแนวความคิดถึงเรื่องความสุขในรูปแบบใด ชีวิตของตนก็มักจะดำเนินชีวิต หรือเดินในหนทางนั้นๆที่สอดคล้องกับแนวความคิดของตน พี่น้องบางคนคิดว่าความสุขเป็นเรื่องการได้ครอบครองวัตถุทรัพย์สินเงินทอง ก็จะทำการสะสมสิ่งของต่างๆที่ตนชอบ ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่กราดเกลื่อน

หากเราพี่น้องคริสตชนวางตนตั้งมั่นอยู่ในความคิดที่ว่าความสุขเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าพระบิดาที่มอบให้กับเราทุกคน เราทุกคนเป็นลูกของพระองค์ เราก็เห็นๆกันอยู่ว่า...มีพี่น้องมากมายที่แสวงหาพระเป็นเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในทุกสัปดาห์ หรือในทุกวันรวมทั้งวันธรรมดาในสัปดาห์ด้วย เราเห็นพี่น้องคริสตชนนอกจากนี้แล้ว ยังสวดสายประคำ สวดภาวนา ส่วนตัวยามอยู่ที่บ้าน มีพี่น้องหลายท่านตั้งใจและอ่านพระคัมภีร์เองที่บ้านพร้อมกับพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในพระวาจาที่ได้อ่านและรำพึงภาวนา เรายังเห็นพี่น้องอีกหลายกลุ่มที่ไม่ใช่แค่เพียงอ่านและรำพึงเพียงแค่นั้น แต่ยังมีวันและเวลากับเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมกันอ่านและรำพึงพระวาจาร่วมกันในกิจกรรม “ชีวิตคริสตชนกลุ่มย่อย”

มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป..

.(ลก 9:25)

ความสุขอยู่ที่ไหน มีพี่น้องหลายท่านสงสัยใคร่ทราบ หลายคนตอบพอบให้ยอมรับได้ “ความสุขอยู่ที่ใจ” ใครจะทำอะไรก็ขอให้ใจรู้สึกสงบสุข แค่นี้เพียงพอแล้วหรือ แค่นี้พอใจหรือ ยัง??? แต่ที่สุดแล้วก็อาจจะพบทางตัน เดินทางไปต่อก็ไม่สามารถ จริงจริงความสุขอยู่ไหนใดกันแน่...

มีเรื่องเล่าถึงหญิงสาวและคุณตาท่านหนึ่ง “คุณตามานั่งทำอะไรคะ” หญิงสาวที่รู้สึกสับสน วุ่นวายในหัวใจ ในชีวิต กำลังหาเพื่อนคุยเพื่อบรรเทาใจ อุดแปลอกใจและถามออกไป “ก็ริมแม่น้ำ แถวนี้อันสงบดี ตาก็เลยอยากมาตกปลาให้สบายใจนะหลานเอ๊ย” คุณตาหันมาตอบ “แล้วคุณตา ตกได้หลายตัวหรือยังคะ” ยังคงถามต่อไป “ก็ดูสิ หนูคิดว่าตาจะตกได้สักกี่ตัวล่ะ??” คุณตาตอบ พร้อมยกคัตเบ็ดที่ทำจากไม้ไผ่เรียงามคู่อ่อนช้อยแต่แน่นเหนียวทีเดียว ที่ปลายคันเบ็ดไม้ไผ่ผูก เชือกเอ็นเส้นเล็กไว้ แต่ที่น่าแปลก...ไม่มีตัวเบ็ดและเหยื่อแต่อย่างใด สร้างความแปลกใจให้กับ หญิงสาวยิ่งนัก “คุณตาไม่มีตัวเบ็ดแล้วปลา มันจะกินเหยื่อและติดเบ็ดให้คุณตาได้อย่างไร หรือมัน จะกระโดดมาหาคุณตา...???” “ก็ตาไม่ต้องการได้ปลา” “อ้าว!!! แล้วมาตกทำไม ถ้าไม่อยากจะ ปลา มีแต่คนเขาอยากหาปลา ได้ปลามากิน มาขายกันนะคุณตา” “ตา กินปลาตลอดชีวิตแล้ว และตาก็ไม่ได้หิว ตาแค่อยากตกปลาให้ได้พบกับความสุข แต่ตาก็ไม่อยากจะฆ่าจะแกงสิ่งมีชีวิตไม่ อยากทรมาณมันนะ แค่ว่าได้มานั่งในที่ที่สงบ ได้มานั่งหย่อนเบ็ด ได้มาเฝ้ารอ แค่นี้ตาก็พบความสุข แล้วไม่ใช่หรือ จะต้องเอาอะไรกันอีกหรือ??”

มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป...(ลก 9:25)

ความสุขอยู่ที่ไหน “อยู่ที่หา หรืออยู่ที่ให้ อยู่ที่ต้องมี หรืออยู่ที่พอ(พอใจกับที่มี)” ... อยู่ที่ “เบียดเบียนเพื่อให้ได้มา(สะสมไว้ ใช้ก็ไม่ได้ใช้) หรืออยู่ที่แบ่งปัน (แล้วใจสงบพบความสุข)” “อยู่กับคำสอนของพระเยซูหรือทรัพย์สินเงินทองที่โลกบอกว่ามีแล้วจะเฟื่องฟู” ... แค่วิ่งตามเข็มนาฬิกา มาทั้งวันยังเหน็ดเหนื่อยไม่พออีกหรือ ...ยังจะต้องวิ่งตามใจตามกิเลสของตนเองอีก หรือยังเหนื่อยกันไม่พออีกครับ.

โดย... นกขุนทอง